

THÔNG TIN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÙ NHÂN

CHÚNG TÔI LÀ AI?

PAS là một tổ chức từ thiện đã đăng ký độc lập. Chúng tôi không nhận tiền của Bộ Nội Vụ hoặc từ Dịch Vụ Nhà Tù như vậy có thể ảnh hưởng đến sự độc lập của chúng tôi. Chúng tôi nhận được hầu hết các nguồn tài trợ từ các quỹ từ thiện và quỹ tài trợ

Nhân viên chúng tôi: một Quản lý tư vấn pháp luật, năm Nhân viên nghiên cứu pháp luật (bao gồm những nữ tù nhân, giới phân biệt đối xử và chuyên gia chăm sóc cộng đồng) một diễn thoại/ người quản lý và một Quản lý phát triển.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

- PAS cung cấp tư vấn pháp lý và thông tin cho các tù nhân ở Anh và xứ Wales liên quan đến quyền lợi của họ, việc áp dụng các Quy Tắc Nhà Tù và điều kiện hình phạt tù.
- PAS đưa lên những khiếu nại của tù nhân về điều trị của họ bằng cách cung cấp tư vấn miễn phí và hỗ trợ trên cơ sở cá nhân và bí mật, hành động pháp lý thích hợp.
- PAS thực thi Nhóm Quyền Pháp Lý, trong đó xuất bản một bản tin hàng quý với tiêu đề Quyền Của Các Tù Nhân. Thành viên của nhóm này bao gồm các tù nhân, cố vấn pháp luật, luật sư, học giả và các tổ chức phi chính phủ.

Chúng tôi có thể giải thích cho bạn ý nghĩa của những Nội Quy Nhà Tù và cách chúng ảnh hưởng đến bạn, và tư vấn cho bạn nếu nó đang được áp dụng không đúng trong trường hợp của bạn. Nếu bạn có khiếu nại về bạn bị đối xử không công bằng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Bạn cũng có thể điền đơn khiếu nại cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn làm thế nào để khiếu nại của bạn có hiệu quả, theo dõi và làm việc với Dịch vụ nhà tù thay cho bạn, hoặc cung cấp cho bạn các chi tiết của các công ty luật sư mà những người này giải quyết các lĩnh vực có liên quan đến pháp luật và những người bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ thêm.

Ví dụ về các vấn đề chúng tôi có thể tư vấn về: Lời cam kết – Tạm tha – Tù trung thân – Phân loại – Đơn vị Mẹ và những em bé - Xét xử - Tính án - Giấy phép / thu hồi

Chúng tôi cung cấp những tờ rơi về: Chuyển - Xin nhà – Buộc thử ma túy- phân loại- tù tại gia và giờ giới nghiêm - kế hoạch khuyến khích và những đặc quyền hưởng lương – sự đối đãi cho những tù nhân nước ngoài – khiếu nại khi bị kỳ thị.

Nếu bạn chưa hiểu về những gì chúng tôi có thể làm, chỉ cần hỏi chúng tôi. Hầu hết các công việc của chúng tôi được thực hiện thông qua thư hoặc gọi điện thoại. Chúng tôi thường không đến thăm tù trừ trường hợp chúng tôi đã đưa vào một vụ kiện pháp lý cho một tù nhân. Nếu chúng tôi không thể hỗ trợ về vấn đề luật nhà tù, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách giới thiệu của luật sư.

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO?

Bạn có thể gọi điện thoại cho chúng tôi trên 020 7253 3323 hoặc 0845 430 8923 khoảnG 9:30-13:00 và 14:00-17:30 vào hôm thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Chúng tôi hoạt động dịch vụ trả lời điện thoại ở tất cả các thời gian khác - xin vui lòng để lại tin nhắn. Bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại PO BOX 46.199, London EC1M 4XA.

XIN HÃY NHỚ

* Nếu bạn muốn chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi cần sự cho phép của bạn, vì vậy liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện với các thành viên trong gia đình của bạn nếu bạn muốn.

* Chúng tôi không thể giải quyết những vấn đề luật sư khác đang xử lý, nhưng chúng tôi có thể tư vấn cho luật sư của bạn và thông tin về luật nhà tù.

* Trong phạm vi quyền hạn của mình bạn cứ giải bày cho chúng tôi để được tư vấn pháp lý. "**Quy định 39 áp dụng**" viết bên ngoài của phong bì và niêm phong thư. Điều 39 của luật nhà tù liên quan đến thư bí mật và chỉ sử dụng trong vấn đề pháp lý như thư cho tòa án hoặc cố vấn pháp lý.

* Bạn có thể viết cho chúng tôi bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh và chúng tôi sẽ cố gắng dịch những thư đó và hồi âm bằng ngôn ngữ bạn đã viết nó, tuy nhiên vui lòng hiểu rằng nó có thể bị một vài thủ tục hành chính chậm trễ.